

KẾT LUẬN CỦA CỤC TRƯỞNG
Tại buổi làm việc với Chi cục THADS huyện Hữu Lũng

Ngày 26/10/2017, tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hữu Lũng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn (THADS) đã có buổi làm việc với Chi cục THADS huyện Hữu Lũng. Đồng chí Cục trưởng chủ trì buổi làm việc; tham gia buổi làm việc có đồng chí Phó Cục trưởng, Chánh Văn phòng và đại diện lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục THADS.

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Chi cục THADS huyện Hữu Lũng báo cáo kết quả các mặt công tác THADS năm 2017, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị; ý kiến trao đổi, thảo luận của cán bộ, công chức Chi cục và đánh giá của Phó Cục trưởng, đại diện các Phòng chuyên môn thuộc Cục; Cục trưởng Kết luận như sau:

1. Cục trưởng ghi nhận và chia sẻ đôi với tập thể Lãnh đạo, cán bộ công chức, người lao động của đơn vị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2017. Huyện Hữu Lũng là địa bàn tương đối phát triển về kinh tế - xã hội của tỉnh, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Cục THADS, Cấp uỷ, Chính quyền địa phương; mặt bằng dân trí và ý thức pháp luật của người dân tương đối cao; bên cạnh đó, đây là địa bàn có số lượng án cao thứ hai toàn tỉnh, một số vụ việc phức tạp, khó thi hành; đơn vị có số lượng biên chế ít. Tuy nhiên, trong năm 2017, đơn vị đã đạt $\frac{3}{4}$ chỉ tiêu được giao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đơn vị còn hạn chế trong việc phát huy dân chủ, cán bộ, công chức chưa mạnh dạn, thẳng thắn trong phê bình và tự phê bình dẫn đến tình trạng trong cuộc họp không phát biểu, sau các cuộc họp lại có ý kiến phản ánh lên cấp trên; Hội đồng Chấp hành viên chưa có sự thống nhất cao trong việc đưa ra hướng giải quyết vụ việc làm ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng hoạt động.

2. Để công tác THADS huyện Hữu Lũng năm 2018 và các năm tiếp theo có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần vào việc hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS của toàn tỉnh, trong thời gian tới, tập thể Lãnh đạo, công chức, người lao động trong Chi cục cần bám sát định hướng công tác THADS cũng như chỉ đạo của Cục THADS, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sau:

2.1. Chi cục THADS huyện Hữu Lũng cần đánh giá nghiêm túc, nhận diện rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong năm 2017 đã được Cục THADS chỉ ra, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, từng cán bộ, công chức gương mẫu trong đấu tranh phê bình và tự

phê bình, từ đó tạo môi trường dân chủ trong cơ quan, đơn vị, phấn đấu xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo Chi cục thường xuyên có sự trao đổi, bàn bạc, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đơn vị; phân công nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý, khoa học giữa Lãnh đạo cũng như từng cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc; cán bộ, công chức, người lao động chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, thực hiện văn minh văn hoá công sở, quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi. Trường hợp công chức đi công tác xã, thị trấn cần có kế hoạch và theo dõi trên Bảng công tác của đơn vị.

2.2. Về chuyên môn nghiệp vụ, cần chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS, bắt tay vào công việc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm công tác; thực hiện nghiêm túc các quy trình trong THADS, các quy định về xác minh, đảm bảo phân loại án chính xác. Lãnh đạo Chi cục giành thời gian nghiên cứu những vụ việc có nhiều khó khăn, phức tạp, từ đó thống nhất quan điểm chỉ đạo, định hướng xử lý, xin ý kiến Cục chỉ đạo khi thấy cần thiết.

Duy trì chế độ họp giao ban định kỳ mỗi tuần một lần giữa Lãnh đạo Chi cục với Chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký, kế toán để nắm bắt công việc, qua đó, Chấp hành viên nắm công việc của nhau để cùng trao đổi, tháo gỡ những vấn đề phát sinh, từ đó thống nhất trong xử lý, giải quyết các vụ việc.

Hàng tháng, tổ chức Họp toàn thể đơn vị, mời đại diện Lãnh đạo Cục dự chỉ đạo để đánh giá kết quả công tác tháng trước, những việc đã làm được, những việc phải làm trong tháng tiếp theo; qua đó, phát huy dân chủ trong nội bộ đơn vị. Chi cục có trách nhiệm thông báo thời gian họp về Cục (qua Văn Phòng) để báo cáo lãnh đạo Cục sắp xếp thời gian dự họp.

2.3. Quan tâm thường xuyên tới công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; qua công tác này có thể đánh giá chất lượng công việc của cá nhân cũng như tập thể. Chi cục trưởng thực hiện việc tiếp công dân theo định kỳ.

2.4. Trong công tác thi đua khen thưởng, năm 2018 phải đảm bảo thực chất, khách quan, khen thưởng đúng với thành tích mà cá nhân, đơn vị đạt được, đảm bảo đúng người, đúng việc; Lãnh đạo Chi cục cũng như từng cá nhân phải gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.

2.5. Phát huy hơn nữa công tác phối hợp với các ngành trong THADS, duy trì tốt quan hệ phối hợp với cơ quan Công an, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện. Nâng cao vai trò của Ban chỉ đạo THADS thông qua việc duy trì chế độ họp định kỳ 6 tháng, 01 năm để báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị, từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn huyện.

Trên đây là kết luận của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lạng Sơn tại buổi làm việc với Chi cục THADS huyện Hữu Lũng, Cục Thi hành án dân sự thông báo đề đơn vị biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Cục trưởng (để biết);
- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục;
- Chi cục THADS huyện Hữu Lũng (để t/h);
- Lưu VT, VP.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Hứa Quang Hiền

